

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑/ ๘ ๐๕๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๔๙๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng teacher challenge ๒๐๑๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการ DigiEng teacher challenge ๒๐๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับโรงเรียน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยกำหนดให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ [www.thicyouth.com/digieng](http://www.thicyouth.com/digieng) ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกผู้ผ่านการเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไป ซึ่งในการเข้าค่ายอบรมสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างการอบรม และให้ผู้อบรมรับผิดชอบค่าพาหนะ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่นางสาวรณัญญา แสงบุญญ โทร.๐๒๖-๖๑๗๗๕๐ ต่อ ๒๑๔ หรือ ๐๘-๔๖๖๑๖๒๕๘ และอีเมลล์ : [Tananya@absolutealliances.com](mailto:Tananya@absolutealliances.com)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับครูเพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้โรงเรียนทราบและให้ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อภิสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร.๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕